

## “ประเดช” ยืนยันไม่เคยขัดแย้ง “จอมทรัพย์” เชื่อมั่น SUPERอนาคตสดใสตั้งใจลงทุนระยะยาว

ผู้จัดการรายวัน360 - “ประเดช กิตติอิสรานนท์” ยืนยันไม่เคยแตกคอกหรือมีปัญหากับ “จอมทรัพย์” ระบุเชื่อมั่นในผู้บริหารและปัจจัยพื้นฐานของ “ซูเปอร์บล็อก” อนาคตสดใสแน่ เพราะรายได้และกำไรขยายตัวทุกปี แฉงลดสัดส่วนลงทุนแค่ปรับพอร์ตส่วนตัวเพราะต้องใช้เงินลงทุนระยะสั้นเท่านั้น เพื่อนำเงินไปลงทุน “วินด์ เอ็นเนอร์ยี” ย้ำมี SUPER-W4 เต็มมือ เผยอนาคตแปลงสภาพกลับมาถือหุ้นเท่าเดิม

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ดีดีมาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่าไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหา กับ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ SUPER แต่อย่างใด โดยมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการบริหารงานของทีมงานพร้อมทั้งปล่อยให้ทีมของนายจอมทรัพย์ทำงานโดยอิสระไม่มีการแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใด ในส่วนของตนเองนั้นเมื่อบทบาทหน้าที่คือ การทำตัวเป็นผู้ถือหุ้นที่ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนและให้คำปรึกษากับคุณจอมทรัพย์ หากต้องการคำแนะนำใดๆ ในฐานะที่ตนมีความรู้และความชำนาญในธุรกิจด้านพลังงาน

“ในตลาดหุ้นไทย ผมลงทุนหุ้นอยู่เพียงตัวเดียวคือ SUPER ดังนั้นในจังหวะที่ผมมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็ถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องขายหุ้นออกมาบางส่วน ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปลงทุนในบริษัท วินด์

เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้งฯ (WEH) โดยมองเห็นว่าเป็นอีกหลักทรัพย์ที่น่าจะมีอนาคตเพราะทำธุรกิจพลังงานทดแทนเช่นกัน อีกทั้งมีแผนที่จะระดมทุนขายหุ้นไอพีโอพร้อมเข้าจดทะเบียนใน ตลาด.ปี 2561 จึงได้ปรับพอร์ตลงทุนส่วนตัวของการขายหุ้นสามัญ SUPER ออกมาบางส่วน แต่ยังคงเชื่อมั่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ SUPER และประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆ”

โดยครั้งนี้เป็นเพียงการปรับพอร์ตการลงทุนระยะสั้น-ระยะยาวให้เกิดความสมดุลกับเงินลงทุนที่มี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะขายหุ้น SUPER ออกมา แต่ส่วนหนึ่งได้ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SUPER-W4 ซึ่งใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นสามัญโดยตรง แม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่เพราะเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานจึงไม่กังวลแต่อย่างใด อีกทั้งวอร์เรนตีมีอายุอีก 2 ปี ยังมีเวลาเหลือสำหรับให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งจะทำให้กลับมาดำรงสัดส่วนการถือหุ้นได้ในอนาคต

“เพราะ SUPER คือบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในมือเกือบ 800 เมกะวัตต์ ในปีที่ผ่านมา และแผนการลงทุนในเวียดนามและประเทศอื่นๆ ที่จะผลักดันรายได้และกำไรเติบโตก้าวกระโดด นับจากนี้เป็นต้นไป จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้ผมจะไม่อยากถือหุ้นตัวนี้ต่อไป” นายประเดชมกล่าว.